

WINTER KANTO SKI STRAWBERRY PROGRAM

HAKONE - ISAWA - TOKYO 5D3N

“สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %”



BY..THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG)

กำหนดการเดินทาง		ราคา
มกราคม	17 – 21 ม.ค. 2561	40,900.-
กุมภาพันธ์	14 – 18, 28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2561	
มีนาคม	07 – 11, 15 – 19 มี.ค. 2561	

วันที่	กำหนดการเดินทาง	เช้า	เที่ยง	ค่ำ	โรงแรม
1	กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ (22.30-06.15)			✈	
2	นาริตะ - วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที - หุบเขา โอะวาคุดานิ - ซ้อปปิ้งโกเทมมะ เอาท์เล็ต - ยามานาชิ  	-	✓	✓	KASUGAI VIEW HOTEL OR SIMILAR
3	อิซาวา - FUJI TEN SKI RESORT - โอะชิโนะอ็คไค (หรือ เทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) - โตเกียว - ซ้อปปิ้งชินจูกุ	✓	✓	-	OMORI TOKYU HOTEL OR SIMILAR
4	โตเกียว - วัดอาซะกุซ่า - หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - ซ้อปปิ้งอิเคะบุคุโระ - ฮาราจูกุ	✓	-	-	NARITA AIRPORT RESTHOUSE OR SIMILAR

5	โตเกียว – ไร่สตรอเบอร์รี่ – เมืองเก่าซาวาระ – ซ้อปิ้ง เอออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (17.30-22.30)	✓	-	✈	
---	--	---	---	---	--

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

2000

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C

(ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

***** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง
 ดังนั้นผู้โดยสาร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *****

2230

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน **Thai Airways** เที่ยวบิน **TG 640**

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง

นาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขา โอวาคุดานิ – ซ้อปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต – ยามานาชิ

0615

ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย...

ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ



นำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด” สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 15 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “คาเฟ่เรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วย ... ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และไข่ที่ต้ม จากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิท ... พร้อมชิม “ไข่ดำ” โดยเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ต” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่าง รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่น โดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่

เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลงอาบน้ำ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในสไลด์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ำเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มนวลรับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!”

ที่พัก : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ” เพื่อสุขภาพ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่สไลด์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม วิชาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โอะชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ซัปโปโปะชิโนะบุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)



นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท” (Fuji Ten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” ที่ตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลาพออิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ดั้นดั้นกับการเล่นสกีด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดั้นดั้นด่ำกับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก **(มี Slade ให้บริการ / ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)**

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)



(กรุ๊ปเดินทางวันที่ 17-21 ม.ค. และ 15-19 มี.ค.) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” หมู่บ้านเล็กๆ ในทะเลสาบ ทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ... ภายในหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคมีบ่อน้ำที่แปด ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมากกว่า 1,200 ปี ...

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น WINTER KANTO SKI STRAWBERRY (TG) 5วัน 3คืน – รหัสทัวร์ J051811

ได้รับใบประกาศจากกรมชลประทานของ ประเทศญี่ปุ่นว่าน้ำในแต่ละบ่อ เป็นน้ำที่สะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุทำให้มีสาหร่ายและหญ้าน้ำ เกิดในบ่อ ทำให้เวลามองลงไปเป็น สีเขียวสวยงามคล้ายกับมรกตอยู่ในน้ำ บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม้และ เป็นจุดที่สามารถมองเห็นและ ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุด ... อีสาระให้ท่านถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกจากชุมชนพื้นบ้านบริเวณโดยรอบ...

(กรุ๊ปเดินทางวันที่ 14-18ก.พ., 28ก.พ.- 04 มี.ค., 07-11 มี.ค.) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่งาน “Matsuda Cherry Blossom Festival” พาท่านชม “เทศกาลดอกซากุระ” ที่เมืองมาซึดะ จังหวัดคานากาวะ (เริ่มวันที่ 11 ก.พ. – 16 มี.ค.) ... ซากุระในประเทศญี่ปุ่นมีหลากหลายพันธุ์มาก พันธุ์หนึ่งที่ผลิดอกออกมาเร็วที่สุดคือพันธุ์ “คาวาซึ” (Kawatsu Sakura) ซึ่งจะได้เห็นประมาณกลางเดือนก.พ.-ต้นเดือนมี.ค. ... ดอกซากุระพันธุ์คาวาซึจะมีสีชมพูเข้ม ที่นี้จะปลูกไว้ประมาณจำนวน 260 ต้น บนภูเขามาซึดะ ทิศตะวันตกของจังหวัดคานากาวา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่นที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย... เพื่อเดินทางไปยัง “แหล่งอพัเตทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของ นครโตเกียวในปัจจุบัน ที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งใหญ่ๆ ด้วยกันคือ ฝั่งทิศตะวันตก เป็นย่านธุรกิจที่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานสูงระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นที่ตั้งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝั่งทิศตะวันออก เป็นย่านแห่งสีสันที่เต็มไปด้วยศูนย์การค้า ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายสินค้าลดราคาและสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโสะซึ่งเป็นแหล่งบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ...เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอางยี่ห้อดัง ๆ เสื้อผ้า และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆ ในสไตล์แบบญี่ปุ่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล กล้องถ่ายวิดีโอ MP-3, Walkman, CD-Player วิทยุ คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ เห็นแฟชั่นการแต่งตัว และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของเด็กวัยรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้าในกรุงโตเกียว ที่นับได้ว่ามีสไตล์ในแบบความเป็นตัวของตัวเอง

***** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อค่ำอีสาระตามอัธยาศัย ...ให้ท่านได้เลือกชมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ *****

ที่พัก : OMORI TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โตเกียว – วัดอาซากุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งอิเคะบุคุโระ – ฮาราจูกุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)



นำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซากุซ่าคินนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ

“โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้า พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือก ชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอริยาซึ ... แล้วนำทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิฉะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูง ของหอควางตุง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็นทาวเวอร์ ในนครโทรอนโด ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโตะ



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อิเคะบุคุโระ” เป็นอีกหนึ่งย่านที่คึกคักของโตเกียวมีสถานีอิเคะบุคุโระเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของย่าน มี 2 ฝั่ง ได้แก่ฝั่งตะวันตก และ ฝั่งตะวันออก โดยมีสถานี อิเคะบุคุโระอยู่ตรงกลาง ท่านจะได้เพลิดเพลินและสนุกสนาน กับการจับจ่ายซื้อของฝากจากร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางยี่ห้อดัง ๆ ของญี่ปุ่น อาทิ KOSE SHISEDO, KANEBO, SK-II เสื้อผ้า และของกระจุกกระจิกน่ารัก ๆ ในสไตล์แบบญี่ปุ่น, นาฬิกาข้อมือแบรนด์เนม, เป็นต้น ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและที่ จะขาดไม่ได้เลยคือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่าง ภายในร้านเฉลี่ย ราคาจะอยู่ที่ชิ้นละ 100 เยน เท่ากันหมด ท่านจะสามารถหาซื้อสินค้าได้เกือบทุกประเภทในร้านนี้ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเขียน เครื่องสำอาง ไปจนถึง อุปกรณ์ทำครัวและแต่งสวน นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่อย่าง Tobu และ Seibu อีกด้วย ที่ฮิตอีกที่หนึ่งที่ใครไปถึงอิเคะบุคุโระแล้วห้ามพลาดนั่นก็คือ Sunshine City เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่อยู่ไม่ไกลจากสถานีมีจุดชมวิว, สวนสนุก และมี Aquarium อยู่ในตึก ... นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆชาวปลาติบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แพชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ ที่เสมือนหลุดออกมาจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระสาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมาจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบคารา-นักร้องที่คลั่งไคล้ หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... อิสระให้ท่าน ได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ... สำหรับท่านที่ชื่นชอบการ “ช้อปปิ้ง” สามารถเดินเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนมชื่อดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิฉะ” ซึ่งคราคร่าไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลากหลายแบบให้ท่าน ได้เลือกสรรกันตามอริยาซึ ...

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอริยาซึ ... ให้ท่านได้เลือกชมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***

ที่พัก : NARITA AIRPORT RESTHOUSE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า โตเกียว – ไรส์ตรอบเบอร์รี่ – เมืองเก่าซาวาระ – ซ้อปิ้งเอออนมอลล์ – นาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)



นำท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสตรอบเบอร์รี่ “ไรส์ตรอบเบอร์รี่” ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอบเบอร์รี่นั้น มีสีแดงสด ขนาดใหญ่ และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ... ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอบเบอร์รี่และที่สำคัญคือ ท่านสามารถ ชิมสตรอบเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง...แล้วนำท่านเข้าประตูทะเลมุมิชิย้อนยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมืองซาวาระ” เขตพื้นที่ที่ยังคงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้านเรือน ที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ “ดาชิโคงัง”... ถนนสายนี้มีแม่น้ำไหลผ่านอย่างสงบร่มรื่น คลองสายน้อยๆตัดผ่าน บ้านเรือน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นอาคารและบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิต ร้านค้าในสมัยเอะโดะได้เป็นอย่างดี ... เมืองซาวาระมีความเจริญอย่างยิ่งในสมัยเอะโดะ (1603-1867) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งสำหรับการจัดส่งข้าวเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของซาวาระ ตั้งอยู่ริมคลองและเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น “ลิตเติ้ลเอะโดะ” จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์สำคัญ ในปี ค.ศ.1996 ...



นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน

อาทิ นาฬิกา, กอล์ฟ, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 Yen” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ซึ่งบางร้านไม่ต้อง เสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกด้วย ... นอกจากนี้ยังมี ร้านกาแฟ ร้านอาหารมากมาย .. อีสาระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัยยาศัยอย่างจุใจ..

*****เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเที่ยงอิสระตามอัยยาศัย...ให้ท่านได้เลือกชมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ*****

สมัครแ่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”

1730 เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยสายการบิน **Thai Airways** เที่ยวบิน **TG 677**

2230 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น



***** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *****

*****หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*****

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่	ท่านละ	40,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)	ท่านละ	36,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)	ท่านละ	36,900.- บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)	ท่านละ	30,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม	ท่านละ	6,000.- บาท
มีตัวแล้วลด	ท่านละ	15,000.- บาท

***** กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างก่อนชำระมัดจำทุกครั้ง และรบกวนส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ*****

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป - กลับชั้นที่ศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่าขนพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น **WINTER KANTO SKI STRAWBERRY (TG) 5วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J051811**

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

เงื่อนไขการชำระเงิน

- ✓ **สำหรับการจอง กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาทภายใน 1 วันทำการ**
- ✓ **ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน**

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วันทำการ ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วันทำการ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทำการ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
6. ยกเว้นกรุปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกักมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะขึ้นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋ว เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัวเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตัวเครื่องบินในแต่ละกรุป)
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแก้ไขและคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติดื้อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทฯ สามารถคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ โรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่นั่งล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนั่งแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทฯ จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้าน ได้นั่งด้วยกันโปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
6. หากท่านที่ต้องออกตัวเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สำหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปัญหาหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวไฟมีดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ว่านร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ ขอให้ท่านทำความเข้าใจก่อนจองทัวร์
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรียบแนะนำว่าให้จองห้องพักสำหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สำหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า
9. โรงแรมญี่ปุ่นไม่มีบริการรถกระบะเช่า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระบะเช่าของตัวเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จำเป็นต้องลากกระบะไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง...